
๑ 

รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ครั้งที ่1    
วันที ่28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
 
 
 

ผู้เข้าประชุม 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
2 

นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ 
นายชำนาญ  ขนอม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

รัฐพงศ์  ไกรวงศ์ 
ชำนาญ  ขนอม 

 

3 นายธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ ธวัชชัย  ไชยเทพ  
4 นายสุทัศน์  ทองจันทร์ สท.เขต 2 สุทัศน์  ทองจันทร์  
5 นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ สท.เขต 1 สุรภาพ  พิชัยฤกษ์  
6 นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ สท.เขต 1 บด ี มหาศักดิ์พันธ์  
7 นายสุรพงค์  ฉายากุล สท.เขต 1 สุรพงค์  ฉายากุล  
8 นายวัชระ  วิชัย สท.เขต 2 วัชระ  วิชัย  
9 นายมีสุข  หวังวิวัฒนา สท.เขต 1 มีสุข  หวังวิวัฒนา  

10 นายธีระพล  อังคณานนท์ สท.เขต 1 ธีระพล  อังคณานนท์  
๑1 นายมาโนช  เสือทอง สท.เขต 2 มาโนช  เสือทอง  
12 
13 

นายณัทธร  ก๋งหวั่น 
นางสาวผุสดี  รอดทัพ 

สท.เขต 2 
สท.เขต 2 

ณัทธร  ก๋งหวั่น 
ผุสดี  รอดทัพ 

 

     



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ไมตรี  พรหมพิชิต  
๒ นางสุภี  สมทรง รองนายกเทศมนตรี สุภี  สมทรง  
๓ นายมนัส  ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี มนัส  ใจเหมาะ  
๔ นายรักเกียรติ  ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รักเกียรติ  ทองจันทร์  
๕ 
6 
7 
8 

นายอดิศร  อยู่สนอง 
นางสาวสกุลรัตน์  พัฒน์ชู 
นายชวัลกร  จรเสมอ 
นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิ์โชติ 

วิศวกรโยธา 
นิติกร 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

อดิศร  อยู่สนอง 
สกุลรัตน์  พัฒน์ชู 
ชวัลกร  จรเสมอ 
พัชรินทร์  ฤทธิ์โชติ 

 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

ส.อ.เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์ 
นางอรุณวรรณ  ทองคำดี 
นายวิจิตร  ชัยหาญ 
นางสาวนุชจรินทร์  นาคแป้น 
นางจันทิรา  พูนนวล 
นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างไฟฟ้า 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์ 
อรุณวรรณ  ทองคำดี 
วิจิตร  ชัยหาญ 
นุชจรินทร์  นาคแป้น 
จันทิรา  พูนนวล 
จักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 

 

     



๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ    เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา  
   เลขานุการสภาฯ    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ. 2565 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ครั้งแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1  – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน  2565 จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  
นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ
    ประชุมขอทักทายผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ   1.1 แนะนำตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่และ โอน (ย้าย)  
- นางสาวนุชจนินทร์  นาคแป้น  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ขอเชิญแนะนำตัวต่อสภาครับ 
 

นางสาวนุชจรินทร์  นาคแป้น   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      จพง.สาธารณสุข   ดิฉันบรรจุใหม่ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัด กองสาธารณาสุข
    และสิ่งแวดล้อมคะ 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไป นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิโชติ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ ขอเชิญแนะนำตัวต่อสภาครับ 
 

นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิโชติ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ดิฉัน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดกอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกท่านใดจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  

 

มติที่ประชุม รับรอง  10  ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน เนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม 
 
 
  



๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.............ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อ
สภาฯ เพื่อพิจารณาครับ 

 

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประขุมที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้าขอ  
    นายกเทศมนตรี  เสนอ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.............ฉบับนี้มาเพ่ือนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว เพ่ือให้มี
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร รวมถึงการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และการปรับปรุง
คุณ ภาพน้ ำให้ ดี ยิ่ งขึ้ น  ในสภาวะปั จจุบั นของท้ องถิ่ น  โดยคำนึ งถึ ง
สภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 
70 ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 
20 และมาตรา 44 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มี
หน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของ
เสียภายในอาคาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(3) มาตรา 60 
และมาตรา 63 ประกอบพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 44 เพ่ือตรา
เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ
...........เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงขอ
เสนอต่อสภาฯ ได้พิจารณาด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง  ถ้าไม่มีตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
    ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
    พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้และข้อ 45 วรรคสอง  กำหนดไว้ว่าในการ



๕ 

    พิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
    น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
    วาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
    ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น ประการแรก
    จะต้องให้สภาพิจารณาว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่เพราะ
    ระเบียบก็กำหนดไว้แล้วให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ที่ไม่ใช่ร่างฯ เทศ
    บัญญัติงบประมาณซึ่งจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ ฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้
    เสนอว่าควรจะพิจารณา ร่างฯ เทศบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญ
    เสนอได้ครับ 
 

นายสุทัศน์  ทองจันทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
        สท.เขต 2   ประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งข้อกฎหมายตาม

   ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า
   สามารถที่จะดำเนินการสามวาระรวดเดียวได้ เนื่องจากวันนี้เป็นการเสนอ ร่าง 
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ไม่ได้เป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   เพราะฉะนั้นผมขอเสนอให้เป็นสามวาระรวด ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   12     ท่าน 
 

ประธานสภาฯ    5.1.1 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
       มีสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี 
จะได้ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่ง ร่าง เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำ เสีย
ในอาคาร พ.ศ.............  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับหลักการ     12    ท่าน  
 

ประธานสภาฯ    5.1.2 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ     
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค
    สอง เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
    พิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
    สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น 
    สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติบ้าง เชิญได้  โดยกระผมทำหน้าที่เป็นประธาน
    คณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติบ้างขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
    ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   12    ท่าน   
 
 



๖ 

ประธานสภาฯ  5.1.3 วาระท่ี 3 ขั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 52 วรรคสอง กำหนดว่าในการพิจารณาวาระนี้ ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิกท่านใด
เห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ............................. 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12    ท่าน 
 

ประธานสภาฯ   5.2 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนชุมชนเขตท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
    ร่วมติดตามสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม จำนวน 1 คน ขอ
    เชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ด้วยได้รับ  
   นายกเทศมนตรี   แจ้งจากอำเภอขนอมในการขอความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้แทนชุมชนเขต
    ท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้า
    ขนอม จำนวน 1 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมตามประกาศจังหวัด
    นครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามสิ่งแวดล้อมและ
    พัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีวาระดำรง
    ตำแหน่ง 2 ปี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้งชุด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 
    2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีอำเภอแจ้งมาและ 
    สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วม
    ติดตามสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม หมวด 3 ข้อ 21 ใน
    ความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าอาจารย์สวัสดิ์  บาลโรย มีความเหมาะสมที่จะ
    ทำหน้าที่ตรงนี้ แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่สภาฯ จะตัดสินใจ จึงขอเสนอสภาฯ ได้
    พิจารณาคัดเลือกผู้แทนชุมชนเขตท้องถิ่น จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น
    คณะกรรมการร่วมติดตามสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าขนอมต่อไป 
    ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง ถ้าไม่มีขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่
    เหมาะสมจะทำหน้าที่ เป็นผู้แทนชุมชนเขตท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็น 
    คณะกรรมการร่วมติดตามสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม ขอ
    เชิญเสนอได้ครับ 
 

นางสาวผุสดี  รอดทัพ  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอเสนอ  
     สท.เขต 2    นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เขต 1 คะ 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  ท่าน 
 



๗ 

ประธานสภาฯ   5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของ บริษัท 
    โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือ
    พิจารณาครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ด้วย  
    นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้รับหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
    ท้องถิ่น อำเภอขนอม ว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่ากรม
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
    (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยใน
    รูปแบบบริษัทมหาชน จำกัด ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
    เศรษฐกิจและสังคม ได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดย
    ไม่มีหลักฐานการอนุญาต ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
    มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำ
    ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
    อย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
    ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคม
    แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่
    เนื่องจากการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ต้องมีหลักฐานการให้
    ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
    จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่น 
    เพ่ือมีมติเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ 
    ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ี เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการยื่นคำ
    ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงขอ
    เสนอต่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
    จำกัด (มหาชน) ได้เข้าดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ เพ่ือประโยชน์ตาม
    วัตถุประสงค์ต่อไปด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับทางปลัดอำเภอขนอม ซึ่งท่านได้แนะนำให้สภาฯ
มีมตเิห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วแตส่ภาฯ แตถ่้าเห็นชอบให้กันตัวเองไว้ โดย
ให้ทาง กสทช.นำมติของสภาฯ ไปขออนุญาตจากป่าไม้อีกครั้งหนึ่งครับ สรุป
คือหลังจากสภาฯ มีมติเห็นชอบ กสทช. ต้องนำมตินี้ไปประกอบการขอ
อนุญาตจากป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ   5.4 พิจารณารับมอบครุภัณฑ์ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น ภายใต้กิจกรรม ธ.ก.ส. 
    สานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และ อปท.ปีบัญชี 2564 ขอเชิญผู้บริหารได้
    เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ 
 
 
 
 



๘ 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ด้วย  
  นายกเทศมนตรี   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัด
    กิจกรรม ธ.ก.ส.สานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ และ อปท. โดยส่งมอบตู้กดน้ำ
    ร้อน – น้ำเย็น จำนวน 230 เครื่อง ให้กับหน่วยงานราชการและ อปท.ใน
    พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภาครัฐ 
    รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ โดยทาง ธ.ก.ส. ได้มอบตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น  
    ให้เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน 1 เครื่อง จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณารับ 
    มอบต่อไป ชอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12   ท่าน 
 

ประธานสภาฯ   5.5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
    ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน 
    บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
    อิเล็กทรอนิกส์  ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ 

 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
   นายกเทศมนตรี                ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อ
    เศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
    จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ซึ่ง 
    ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 กองคลังเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
    จึงมีความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายจ่าย ใน
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หน้า 41-42/ว145 เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ตั้งไว้ 
    7,500.-บาท 
     - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ตั้งไว้ 15,000.-บาท

    - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  ตั้งไว้ 2,500.-บาท 

     ข้อความเดิม 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
     ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 7,500.- บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
     ภายในเครื่องเดียวกัน 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
     จากโรงงานผู้ผลิต  
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
     นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 



๙ 

     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
     (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
     1,200 dpi 
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง 

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
    Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
    เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้        

     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
    เครื่องเดียวกัน  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
    นาที(ppm)  
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
    (ppm)  
    - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
    - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
    - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
    - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
    ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
    Legal และ Custom 
 

 



๑๐ 

     เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
    – สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความเป็น 
     เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
     (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,500.- บาท คุณลักษณะ
     พ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่อง
     เดียวกัน 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
     จากโรงงานผู้ผลิต  
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
     นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
     (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
     1,200 dpi 
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

     - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษ
     เองได้ 
      เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
     เครื่องเดียวกัน  
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
     นาที(ppm) 



๑๑ 

        - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
     (ppm) 
        - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
       - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
     - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

     - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 
     Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
     เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
     - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
     จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกท่ีได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง 
    ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอื่น ๆ  
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อสอบถามหรือแจ้งเรื่องใดบ้าง เชิญได้
    ครับ  
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา  เรียนประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม  
      สท.เขต 1    อยากสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านผม ไม่ทราบทำซ่อมแซมหรือ
    ทำคูระบายน้ำ เพราะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในถนนที่ซ่อม ผมอยากให้ใช้เครื่องมือ
    ที่ทันสมัยหน่อย ไม่ใช่ทำผ่านๆ ไป ตอนนี้ชาวบ้านสัญจรไปมาก็ลำบากเพราะ
    หินขรุขระ เวลาซ่อมแซมอยากให้แจ้งให้ทางตัวแทนหมู่บ้านทราบด้วย 
    โดยเฉพาะซอยนางนพ นางวารี ยังเป็นหลุมอยู่ไม่ได้ยกไหล่ทางขึ้นมา ตรงข้าม
    ซอยชำนาญอุทิศชาวบ้านก็แจ้งมาว่าทำไมซ่อมอย่างนี้ จากน้ำไม่ขังตอนนี้น้ำก็
    ขังตลอด อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณสมาชิกท่ีได้แจ้งให้ทราบ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตรงนี้ด้วยครับ 



๑๒ 

นายมนัส  ใจเหมาะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
รองนายกเทศมนตรี   ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องการซ่อมถนน ตอนนี้เทศบาลได้ทำการซ่อม
    เพ่ือให้รถสามารถสัญจรไป - มาก่อนได้ ไม่ได้ใช้รถบดเกรดอย่างดี สำหรับซอย
    ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังผมก็ได้เข้าไปดูแล้ว แต่เนื่องด้วยงบประมาณของเรามีน้อย 
    การซ่อมแต่ละสายก็จะเฉลี่ยกันไป ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ ตอนที่รถเข้า
    ไปซ่อมผมเองก็ได้โทรแจ้งท่านไปแล้วแต่ท่านติดภารกิจอยู่ และสำหรับซอย
    โรงฆ่าสัตว์ผมจะให้รถไถเข้าไปเกรดให้ใหม่ ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทา่นใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา  เรียนประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม  
       สท.เขต 1    ขอบคุณมากที่ผู้บริหารได้ชี้แจงให้ทราบ ผมจะได้แจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบ 
    ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายรักเกียรติ์  ทองจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม  
เลขานุการนายกฯ  ขอแจ้งเรื่องเงินอุดหนุน ตามท่ีเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากจังหวัด 
    นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
    การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่ส่งไปคือ
    สายสี่แยก-หน้าด่าน ซึ่งขั้นตอนอยู่ในช่วงทำสัญญาแล้ว แต่ติดขัดเรื่องแบบ
    ตอนนี้ทางวิศวกร ก็ได้ดำเนินการแก้ไขอยู่ จากโครงการดังกล่าวมีเงินเหลือ
    จ่ายอยู่ 922,900.- บาท  ทางนายกก็ได้สั่งการให้ทางกองช่างดำเนินการ
    ส่งไปของบประมาณเหลือจ่ายซึ่งทางจังหวัดก็ได้อนุมัติงบประมาณ ส่งหนังสือ
    มาให้เทศบาลปรับปรุงถนนลาดยางสายหน้าตลาดสี่แยก ส่วนรายละเอียดผม
    จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเพ่ิมเติมครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้สมาชิกทราบครับ 
 

นายอดิศร  อยู่สนอง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตอนนี้  
     วิศวกรโยธา    สถานะล่าสุด ของโครงการสี่แยก – หน้าดาน ได้ทำหนังสือส่งท้องถิ่นจังหวัด
    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมาในเรื่องรายละเอียดโครงการตอนนี้ไม่มีการ
    แก้ไขแล้วนะครับ แต่ทางท้องถิ่นขอเอกสารเพ่ิมเติมคือหนังสือยินยอมของผู้
    รับจ้างที่จะยินยอมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ในการเปลี่ยนแบบคือมีพ้ืนที่หน้า
    งานเพ่ิมขึ้น 7.00 ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนเงินคือหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาท 
    ทางจังหวัดก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 

นางสุภี  สมทรง   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน จะขอแจ้ง 
รองนายกเทศมนตรี   เรื่องการอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุน
    พัฒนาไฟฟ้าและเหลียวหลัง แลหน้า....เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีว่า ซึ่งจัดโดย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
    โดยขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่ นเข้าร่วม



๑๓ 

    อบรมสัมมนา จำนวน 6 คน วันละ 2 คน ในวันที่ 2 , 3 และ 9 กรกฎาคม 
    2565 ณ โรงแรมระเบียบทรายรีสอร์ท ตำบลขนอม ถ้าท่านสมาชิกสนใจก็
    สามารถแจ้งเข้าอบรมได้คะ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
      หัวหน้าสำนักปลัด   ขอเรียนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้รับแจ้งใน
    เรื่องการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของชายหาด มีการร้องเรียนไปที่สำนัก 
    นายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง  
    แก้ปัญหาไปแล้วเรื่องปล่อยน้ำเสียลงทะเล คือเจ้าของอาคารเจ้าของสถาน
    ประกอบการหลายๆ ที่ ไม่ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
    ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล ก็เลยเป็นเหตุให้เทศบาลต้องเข้าไปดำเนินการ 
    ซึ่งถ้ามีความผิดจริงทางเทศบาลก็จะดำเนินคดี ซึ่งไม่อยากให้ถึงจุดนั้น แต่ได้
    ออกคำสั่งทางปกครองไปแล้ว ซึ่งในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตาม
    ก็ต้องดำเนินคดี ข้อร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนไปคือการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นโดย
    ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า การลักลอบปลูกต้นมะพร้าวบนชายหาด การ
    ก่อสร้างที่บดบังทัศนียภาพ อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองด้วย  การก่อสร้าง
    จุดเช็คอินต่างๆ ตลอดชายหาด ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น ก็ขอเรียนให้
    ท่านสมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขออนุญาตจากเจ้าท่า ให้
    ถูกต้องด้วย ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 

นายมนัส  ใจเหมาะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาขิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม 
รองนายกเทศมนรี   มีเรื่องที่จะนำปรึกษากับท่านสมาชิกเกี่ยวกับป้ายซอยต่างๆ ผมว่าเราจะเริ่ม
    จากสี่แยกไปอำเภอหรือว่าสี่แยกไปในเพลา ให้เพ่ือนสมาชิก ช่วยออกความ
    คิดเห็นว่าจะใช้ชื่ออะไรครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 

นายสุทัศน์  ทองจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
     สท.เขต 2   ผมขอเสนอให้ใช้ชื่อเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 1 2 3 4...... ซอยไหนที่มีผู้
    อุทิศให้วงเล็บไว้ด้านล่างครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ตกลงเราใช้ชื่อเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 1 2 3 4.....และจะมีวงเล็บไว้ให้
    สำหรับชื่อผู้อุทิศ โดยเริ่มจากถนนสายหลักคือถนนอัครวิถีนะครับ   มีสมาชิก
    ท่านใดจะพูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 

 

 



๑๔ 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      หัวหน้าสำนักปลัดฯ   จริงๆ ถนนสายนี้ชื่อเดิมคือถนนอัครวิบูล เป็นอนุสรณ์ให้กับปลัดปลอด 
    อัครวิบูลย์ หัวหน้ากิ่งอำเภอขนอม ต่อมาสมัยนายดุสิต ทิพย์มนตรา ได้เปลี่ยน
    ชื่อเป็นถนนอัครวิถี ตั้งแต่สะพานบางโหนด – สามแยกท่าสำเภา เป็นการ
    ก่อสร้างสมัยผู้ใหญ่ล้อม เมืองรอด ทำด้วยแรงงานคน จากสะพานบางโหนด
    ขุดไปเรื่อยๆ คนละ 5.00 เมตร ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราทำจากฝั่งบางโหนดมา 
    ทางเทศบาลตำบลขนอมเขาใช้ชื่อซอยเทศบาล 1 2 3 4...... ในส่วนของเรา
    ถ้าอัครวิถีก็ต้องไปเริ่มที่ชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งเราต้องตกลงกับทางเทศบาลตำบล
    ขนอมก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อซอยหรือไม่ ถ้าเขาเปลี่ยนก็จะได้นับ  
    1 2 3 4....มาเลย เลขคี่อยู่ฝั่งตะวันออก เลขคู่อยู่ฝั่งตะวันตก ถ้าเราจะเริ่ม
    จากชุมสายโทรศัพท์ ผมอยากให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือกลั่นกรอง
    จะได้ไม่มีปัญหา สำหรับซอยย่อยก็อย่างที่ท่านสุทัศน์ ทองจันทร์ ได้นำเรียน 
    ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สำหรับเรื่องนี้ผมว่าเราคุยกันนอกรอบอีกครั้งนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
    พูดคุยอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมครับ 
 

    ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
  

(ลงชื่อ)     ธวัชชัย  ไชยเทพ     เลขานุการสภาฯ  
                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  
        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา)           

   (ลงชื่อ)      รัฐพงศ์  ไกรวงศ ์   ประธานสภาฯ 
             (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ)์ 

       ผู้ลงนามรับรอง 


